



# ข่าวสาร ศรีพิบูลฯ

ฉบับพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

## ข่าวเด่นในฉบับ

- ? มรพส.จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานรับน้องใหม่ ปีการศึกษา'๖๒ เน้นย้ำรับน้องอย่างสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมก้าวแรกสู่.. บัณฑิตพิบูลสงคราม
- ? อว. กำหนดรหัสตัวพยัญชนะประจำกระทรวงฯ
- ? บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษา - ๙ มิ.ย. นี้

## ผู้แทน มรพส. ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระราชินีฯ เนื่องในวันพระราชสมภพ



เนื่องในวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำโดย **ดร.อดุลย์ วังศรีคุณ** รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และกิจการพิเศษ พร้อมด้วยผู้แทนมหาวิทยาลัยร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระราชินีฯ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน กรุงเทพมหานคร เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี

## ผู้แทน มรพส. ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วราชอาณาจักร และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา ๕๕ - ๖๐



มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำโดย **ดร.อดุลย์ วังศรีคุณ** รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ พร้อมด้วย **นายอำพน กลีบปาน** ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และ **อาจารย์ฉัตรแก้ว บุศย์น้ำเพชร** ผู้แทนฝ่ายอัญเชิญปริญญาบัตร เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยฯ ในการเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วราชอาณาจักร และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพินานจันทร์ ๑ ชั้น ๑๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยรายละเอียดความคืบหน้า ข่าวสารศรีพิบูลฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

มรพส. ประชุมเตรียมความพร้อมจัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่  
“ก้าวแรกสู่... บัณฑิตพิบูลสงคราม” ปีการศึกษา’๖๒ (๒ - ๕ ก.ค.)  
เนนย้าแนวทางและมาตรการ จัดกิจกรรมรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์



มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับคณะ ๗ คณะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่**นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒** กิจกรรม “ก้าวแรกสู่... บัณฑิตพิบูลสงคราม” ระหว่างวันที่ ๒ - ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ในการนี้ จึงได้จัดให้มีการประชุมเพื่อรับนโยบายการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ท. ๔๑๐ อาคารที่ปวีชัญญ์ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว โดยมี**นายสุรินทร์ วิจิตรพงษ์ชา** ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้นำนักศึกษาเข้าร่วมประชุม

โอกาสนี้ ได้มีการหารือแนวทางการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ โดยกิจกรรมดังกล่าว มีกำหนดจัดขึ้น ๒ รุ่น ดังนี้ **รุ่นที่ ๑ : วันที่ ๒ - ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒** และ **รุ่นที่ ๒ : วันที่ ๔ - ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒** ณ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว โดยในวันแรกของการจัดกิจกรรม (วันที่ ๒ และ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒) จะเป็นกิจกรรมเน้นหนักการที่จัดขึ้นภายในหอประชุม ศรวิชัยโชติ ในส่วนของวันที่สองของกิจกรรม (วันที่ ๓ และ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒) เป็นกิจกรรมเดินฐาน Campus Tour แนะนำมหาวิทยาลัย ซึ่งมีฐานเรียนรู้ ๑๒ ฐาน ได้แก่ **ฐานที่ ๑** สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, **ฐานที่ ๒** สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร, **ฐานที่ ๓** สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, **ฐานที่ ๔** สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์, **ฐานที่ ๕** สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, **ฐานที่ ๖** สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ, **ฐานที่ ๗** สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น, **ฐานที่ ๘** กองพัฒนานักศึกษา, องค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา และสถานักศึกษา, **ฐานที่ ๙** กองบริการการศึกษา, **ฐานที่ ๑๐** งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง, **ฐานที่ ๑๑** สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ**ฐานที่ ๑๒** โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้แจ้งรายละเอียดพร้อมทั้งนัดหมายการดำเนินกิจกรรม โดยให้สโมสรนักศึกษาแต่ละคณะ ส่งรายชื่อผู้ฐาน ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ สำหรับการเดินฐานในกิจกรรม Campus Tour จะเริ่มปล่อยนักศึกษา เวลา ๐๘.๐๐ น. และจะเริ่มดำเนินกิจกรรมพร้อมกันเวลา ๐๘.๓๐ น. และเวลา ๑๓.๐๐ น. โดยขอให้แต่ละฐานรักษาเวลา ในการทำกิจกรรมภายใน ๒๐ นาที และใช้เวลาเดินฐาน ๑๐ นาที เพื่อไม่ให้กระทบกับกิจกรรมในฐานถัดไป ทั้งนี้สถานักศึกษา จะเข้าตรวจเยี่ยมทั้ง ๑๒ ฐาน ในวันที่ ๒ และ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. เพื่อทดสอบความแข็งแรงและความเรียบร้อยของแต่ละฐาน ซึ่งกิจกรรม Campus Tour จะมีการให้นักศึกษาใหม่ได้ไหวดให้คะแนนฐานในดวงใจ สำหรับฐานที่ได้รับคะแนนสูงสุด จะได้รับรางวัลฐานในดวงใจ และจะมีพิธีมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล ในพิธีไหว้ครู วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นี้



โอกาสเดียวกันนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้เนนย้าให้ดำเนินกิจกรรมการรับน้องอย่างสร้างสรรค์ เคารพสิทธิ ไม่กระทบ ต่อการเรียนการสอน และต้องอยู่ในความดูแลของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ตามแนว ปฏิบัติกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ของนักศึกษา โดยมีแนวทางและมาตรการ ดังนี้

๑.) การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ของแต่ละฐานกิจกรรม ต้องมุ่งสร้างสรรค์และก่อให้เกิดภาพลักษณ์เชิงบวกแก่สาธารณชน  
๒.) การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ของแต่ละฐานกิจกรรม ต้องเคารพสิทธิ เสรีภาพ และหลักความเสมอภาค ไม่มี ความรุนแรง และไม่ล่วงละเมิดทางเพศส่วนบุคคลทั้งร่างกายและจิตใจ

๓.) การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ของแต่ละฐานกิจกรรม ห้ามนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือสิ่งเสพติด ภายใน บริเวณมหาวิทยาลัยโดยเด็ดขาด

๔.) การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ของแต่ละฐานกิจกรรม ต้องอยู่ในความรับผิดชอบของ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ทุกคณะ/สาขาวิชา และนักศึกษาที่ร่วมถึงต้องให้คำปรึกษาในการจัดกิจกรรมให้มีลักษณะที่สร้างสรรค์ ไม่ขัดต่อระเบียบสถาบัน กฎหมาย วัฒนธรรม ประเพณี และมารยาททางสังคมที่พึงงาม

๕.) นักศึกษาที่จัดกิจกรรมรับน้องใหม่ อนุญาตให้มีได้แค่ ๒ กลุ่ม ได้แก่ องค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา และสโมสร นักศึกษาทุกคณะ

๖.) ฐานที่จัดกิจกรรมจะต้องได้รับการคัดเลือก และมีการเตรียมความพร้อม พัฒนาทักษะก่อนการจัดกิจกรรม และจะ ต้องเป็นนักศึกษา ตามข้อที่ ๕ ในกรณีที่ฐานกิจกรรมใดมีรุ่นพี่ที่นอกเหนือจากนักศึกษา ข้อที่ ๕ ขอเข้าร่วมกิจกรรมรับน้องใหม่ด้วย ให้ทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร ผ่านทางรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และยื่นต่อกองพัฒนานักศึกษา เพื่อขออนุญาตก่อน

๗.) การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ของแต่ละฐานกิจกรรม นักศึกษาตามข้อที่ ๕ ของแต่ละฐานจะต้องมีสัญลักษณ์ ประจำคณะทำงาน เช่น มีป้ายคล้องคอที่ประจำฐาน สวมใส่เสื้อคณะทำงานของแต่ละสโมสร แจกใบคณะกรรมการกลางทราบ หากนักศึกษาท่านใดไม่มีสัญลักษณ์ดังกล่าวห้ามทำกิจกรรมการรับน้องโดยเด็ดขาด

๘.) ห้ามนักศึกษาที่เสพสุรา หรือนักศึกษาที่ลาพักการศึกษา หรือนักศึกษาที่อยู่ระหว่างการต้องโทษวินัย เข้าไปมี ส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมรับน้อง ทั้งโดยตรงและทางอ้อม หากฝ่าฝืนให้พิจารณาโทษทางวินัยไม่ต่ำกว่าระดับที่เคยถูกลงโทษมาแล้ว

๙.) ห้ามนักศึกษานำวิธีไม่เหมาะสมหรือวิธีการใด ๆ ที่ขัดต่อหลักสิทธิเสรีภาพ ตลอดจนวิธีการใดที่ก่อให้เกิดผลเสียหาย ต่อภาพพจน์ของมหาวิทยาลัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิต ด้วยเหตุผลใดก็ตาม นักศึกษาที่รับผิดชอบต่อรับน้องใหม่ จะต้องรับผิดชอบต่อค่าเสียหาย ค่ารักษาพยาบาลและอาจต้องถูกพิจารณาโทษทางวินัย ตามข้อบังคับว่าด้วยนักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘



ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่  
*Congratulations!*

**มรพส.ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561**  
**บันทึกระบบติดตามผลบัณฑิต\***

\*ใช้เป็นหลักฐานในการขอรับ ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม

s:uu Super Resume Tracking <http://student.superresume.com>  
ระบบสะสมออนไลน์ <http://cumulative.psu.ac.th>


งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา 055-267000-2 ต่อ 9607

◆ มรพส. จัดทำระบบติดตามผลบัณฑิต สำหรับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผน จัดบริการศิษย์เก่าและส่งเสริมการมีงานทำให้กับนักศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษา จึงขอให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่กำลังจะ สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา'๖๑ ทุกคน บันทึกข้อมูลและพิมพ์เอกสารระบบติดตามผลบัณฑิต จำนวน ๒ ระบบ ได้แก่ ระบบ ระเบียบสะสมออนไลน์ : <http://cumulative.psu.ac.th/> ระบบ Super Resume Tracking : <http://student.superresume.com>

# กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กำหนดรหัสตัวพยานะ ประจำกระทรวงและเลขประจำของเจ้าของเรื่องของ อว. มรพส. เริ่มใช้งาน ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป โดยใช้ลำดับเลขที่ต่อเนื่องจากเดิม

ตามที่ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับวันที่ ๑๙) พ.ศ.๒๕๖๒ กำหนดให้มีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำหนดรหัสตัวพยานะ ประจำกระทรวงฯ โดยใช้ อว. นั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานสารบรรณเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อำนาจความสะดวกในการติดต่อประสานงานและใช้อ้างอิงเอกสารได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับหลักการจำแนกประเภท หน่วยงานของรัฐในกำกับฝ่ายบริหารของสำนักงาน ก.พ.ร. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงออกประกาศกำหนดรหัสตัวพยานะและเลขประจำของเจ้าของเรื่องของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ใช้รหัสพยานะและเลขประจำของ เจ้าของเรื่อง อว ๐๖๑๗ ทั้งนี้ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จะดำเนินการออกประกาศการกำหนด รหัสตัวพยานะ- เลขที่ภายในของหน่วยงาน มรพส. ต่อไป สำหรับรหัส พยานะ - เลขที่ภายนอก ที่ อว ๐๖๑๗/..... ให้ใช้เลขที่ลำดับต่อเนื่อง จากเดิม โดยให้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

**บัณฑิตวิทยาลัย มรพส. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แบบออนไลน์  
ระดับปริญญาเอก (๔ สาขาวิชา) และปริญญาโท (๑๐ สาขาวิชา) ภาคเรียนที่ ๑ /๒๕๖๒  
สนใจสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒**



**บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แบบออนไลน์แล้ว**

**• ตั้งแต่.. บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2562 •**

**บัณฑิตวิทยาลัย มรพส. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรการเรียนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒** โดยหลักสูตรระดับปริญญาโท เปิดรับ ๑๐ สาขาวิชา และหลักสูตรระดับปริญญาเอก เปิดรับ  
จำนวน ๔ สาขาวิชา ดังต่อไปนี้

**ระดับปริญญาโท :** สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, สาขาวิชา  
หลักสูตรและการสอน, สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา, สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ, สาขาวิชาการจัดการประยุกต์,  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, สาขาวิชา  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา

**ระดับปริญญาเอก :** สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา  
สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ และสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ

ผู้สนใจสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ - ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ <http://graduate.psu.ac.th/>  
สอบถามติดต่อสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มรพส. ส่วนวงจันทน์ โทรศัพท์ ๐๕๕ - ๒๔๑๗๑๑

**งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม**

156 หมู่ ๕ อ.พลาญชัย อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โทร.๐-๕๕๒๖-๗๐๐๐ / แฟกซ์ ๐-๕๕๒๖๗-๑๐๘  
<http://www.psu.ac.th> e-mail : kai.viyada@hotmail.com, nida1509@hotmail.com